

“Chung tay bảo vệ môi trường” cùng chương trình ngoại khóa tổ Tự nhiên

Ngày 20/02/2022, sân trường THPT Yên Hoà tràn đầy âm thanh và màu sắc trong buổi ngoại khóa chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường” của tổ Tự nhiên. Buổi chuyên đề được tổ chức thành công với sự chuẩn bị công phu cùng nhiều hoạt động hấp dẫn.

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các thầy cô thuộc tổ Tự nhiên và sự tham gia của học sinh các khối. Các bạn học sinh đã biến chủ đề bảo vệ môi trường trở nên sinh động và gần gũi hơn bằng cách nhập vai vào các nhân vật trong một buổi châu tại thiên đình và đáp xuống kiểm tra thực tế tại trường THPT Yên Hoà. Táo Môi trường cùng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu đã mang đến cho chương trình những kiến thức bổ ích qua các trò chơi tương tác vui nhộn.



Ảnh 1. Táo Môi trường lên châu

Mở đầu chương trình là ca khúc gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về môi trường. Bài hát chính là lời nhắc nhở mỗi người, đặc biệt là mỗi học sinh trường Yên Hoà hãy chung tay, góp sức vì một Trái đất xanh. Ngay sau đó, cán bộ thiên đình tích cực kiểm tra kiến thức của khán giả bên dưới với các câu hỏi trắc nghiệm, đố vui. Những thử thách của Ngọc Hoàng thật hóc búa nhưng không câu hỏi nào có thể làm khó được học sinh Yên Hoà. Các bạn học sinh không chỉ chú tâm học tập mà còn luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường.







Hào hứng nhất là cuộc thi phân loại rác giữa hai đội đến từ hai khối. Những vỏ bút bi, khẩu trang cũ, vỏ hộp xốp,... lần lượt được các đội chơi xếp vào vị trí thùng rác phù hợp. Trò chơi này không chỉ mang lại một bầu không khí sôi nổi mà còn giúp học sinh Yên Hoà nâng cao nhận thức về việc phân loại rác, từ đó biết vứt rác đúng nơi, đúng chỗ để góp phần bảo vệ môi trường.





Độc đáo hơn cả là màn trình diễn trang phục tái chế của học sinh khối 11 và khối 12. Sân khấu như bùng nổ với những bộ trang phục rực rỡ, đầy màu sắc. Từ những món đồ đã qua sử dụng như giấy báo cũ, túi nilon, vỏ cây khô, lá khô ...các bạn học sinh đã khéo léo biến chúng thành những bộ xiêm y lộng lẫy. Mỗi bộ trang phục lại được thiết kế với một chủ đề riêng, một bài học về hiện trạng môi trường cũng như truyền tải thông điệp về ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường sống của con người hôm nay. Các thầy cô giáo và học sinh không khỏi ngỡ ngàng trước sự khéo léo, sáng tạo của cả 2 khối lớp trong phần trình diễn này. Chương trình cũng gửi đến học sinh Yên Hòa thông điệp về việc sử dụng những món đồ cũ để hạn chế rác thải, giảm thiểu ô nhiễm vì một môi trường sống tốt đẹp hơn.



Buổi ngoại khoá khép lại trong tiếng vỗ tay không ngớt trước dàn “hoa hậu” tái chế lộng lẫy trên sân khấu. Hy vọng rằng sau hoạt động ý nghĩa này, sân trường Yên Hoà và môi trường sống xung quanh sẽ ngày càng sạch đẹp hơn.